

สมศักดิ์ ชินศักดิ์ชัย (2555) ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพ
 ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลเจดียง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา การค้นคว้าอิสระ รม.ม.
 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏกาญจน์ กรุงเทพมหานคร
 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วงพัทตร์ ภูพันธ์ศรี

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินการจัด
 สวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเจดียง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพ
 ผู้สูงอายุในตำบลเจดียง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
 ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
 การศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัว และที่อยู่อาศัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 นี้ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในตำบลเจดียง อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
 นครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง 250 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน t-test, F-Test ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการศึกษพบว่า 1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสวัสดิการค่าเบี้ย
 ยังชีพผู้สูงอายุในตำบลเจดียง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
 พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความ คิดเห็น สูงที่สุดอยู่ในระดับ มาก มี 2
 ด้านเท่ากัน คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านความสำเร็จของการดำเนินการจัดสวัสดิการค่า
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับความ คิดเห็นในระดับมาก
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ ด้านกระบวนการขั้นตอน อยู่ในระดับมาก 2. ผู้สูงอายุ
 ที่มีเพศ และจำนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินการจัด
 สวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลเจดียง ในภาพรวมและในรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย ส่วน ผู้สูงอายุที่มีอายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความ
 คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลเจดียง ในภาพรวม และใน
 รายด้านบางด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย แต่ผู้สูงอายุที่มีกรรมสิทธิ์ที่
 อยู่อาศัยแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในตำบล

เฉลี่ย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมและ ในรายด้านบางด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้

1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ องค์การบริหารส่วนตำบล เฉลียง ควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้จ่ายเบี้ยยังชีพตรงเวลา

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ต้องให้เจ้าหน้าที่ได้พูดคุย อธิบายให้ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบขั้นตอนและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ ให้มากขึ้น

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ต้องจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอารมณ์ จิตวิญญาณ และสังคม เช่น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีการพบปะกันระหว่างผู้สูงอายุบ่อยกว่าปกติ

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ต้องจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ในลักษณะการจัดตั้งกองทุนสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อกิจการทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมรายได้

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรทำการศึกษาวิจัย ความต้องการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุในตำบลเฉลียง

2.2 ควรทำการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังจากได้รับค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือน